



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตามที่ออย.เปิดให้แจ้งครอบครองกัญชาเป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุด วันที่ 18 พ.ค. มีการแจ้งกว่า 800 ราย รวมแล้วมีการแจ้งกว่า 16,000 ราย ขออย่าให้ผู้ประสงค์แจ้งนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาไปแจ้งภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ที่จะแจ้งผ่านทางอินเทอร์เน็ตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 16.30 น. เช่นกัน ออย.จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานในระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง</p> <p>-วันที่ 27 พ.ค. กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเปิดอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ</p>	
กรุงเทพธุรกิจ มติชน	<p>-นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า มีผู้มาแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 320 ราย โดยในวันที่ 20 พ.ค.ได้เปิดรับแจ้งแม้จะเป็นวันหยุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการขออนุญาตเพื่อปลูกและผลิตกัญชา ว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าภายใน 5 ปี ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือร่วมกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น และต้องยื่นขออนุญาตต่อคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษก่อน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพียง 3 แห่ง คือ องค์การเภสัชกรรม ม.รังสิต และกรมการแพทย์แผนไทยฯ และทราบว่ามีรพช. 3-4 แห่ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อยื่นขออนุญาตในการปลูกกัญชา ซึ่งเป็นการปลูกให้รพ.นั้นๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจาก (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... ยังไม่มีผลบังคับใช้ ระหว่างนี้จึงใช้แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 ซึ่งจะพิจารณาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.สถานที่เพาะปลูก ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ 2.ปริมาณการปลูก 3.ประวัติการถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต 4.มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัญชา 5.รายละเอียดการดำเนินการ กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการการแพทย์ และกรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย และ 6. ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต</p>	
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายบุญถม ธรรมศิริ ประธานกัญชาแห่งประเทศไทย จ.หนองบัวลำภู จัดเสวนากัญชาเพื่อสุขภาพ โดยมีเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอต่าง ๆ ทั้งระดับตำบล หมู่บ้าน เข้าร่วมกว่า 500 คน</p> <p>ดร.จรรยา ลากจิตร รองประธานสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กัญชาปลูกได้แต่ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยต้องเป็นพันธุ์ทางกระรอก ซึ่งถือว่าเป็นกัญชาที่ดีที่สุดของไทย สภาฯ สนับสนุนให้ปลูกแบบวิสาหกิจชุมชน และในอนาคตจะทำกัญชา 2 อย่าง คือน้ำมันกัญชา และกัญชาผงสำหรับนำไปผสมอาหารและเครื่องดื่ม</p>	
เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า ต้นกัญชา 140 ต้น ที่ปลูกด้วยมาตรฐาน Medical Grade ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1 เริ่มออกดอกแล้ว อีก 10-12 สัปดาห์ ดอกจะเจริญเติบโตเต็มที่ โดยดอกกัญชาที่ได้เป็นดอกตัวเมีย ซึ่งมีสารสำคัญมากที่สุดที่นำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยาบได้ลิ้น 5 มล. 2,500 ขวด ใช้ทดสอบกับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์ช่วงเดือนก.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้มีข่าว</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>กัญชาออกมามาก ทำให้ผู้รับข่าวสารไม่น้อยเข้าใจว่ากัญชาสามารถรักษาโรคอะไรก็ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้ถึงขนาดนั้น เรื่องนี้ภาคประชาชนไปไกลมาก ส่วนภาครัฐแม้มาช้าแต่มาแล้วก็ต้องให้มันใจว่าดีจริง เพื่อเป็นที่ยืนยันว่าเรามาถูกทาง</p>	
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ออนไลน์</p> <p>77 ข่าวเด็ด Workpointnews เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 19 พ.ค. เกิดเหตุวัยรุ่นชายกว่า 10 คน รุมชกต่อยญาติผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ผู้ถูกทำร้ายชื่อ นายแสนชัย จันดี อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 บ้านโคกสูง ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เกิดเหตุทะเลาะวิวาทหน้าเวทียกมวยในงานบุญบั้งไฟ วัดบ้านโคกสูง ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา นายสวัสดิ์ จันดี อายุ 39 ปี น้องชายของนายแสนชัย ถูกตีศีรษะแตก หน่วยกู้ภัยสมาคมพรพระแม่เลิงนกทาได้นำตัวส่งรพ.เลิงนกทา กลุ่มวัยรุ่นได้ยกพวกตามมา พบว่าแพทย์ได้นำตัวนายสวัสดิ์เข้าไปรักษาแล้ว จึงทำร้ายนายแสนชัยที่เป็นพี่ของนายสวัสดิ์แทน</p> <p>พ.ต.อ.สนรพ รัตนใหม่ ผกก.สภ.เลิงนกทา เปิดเผยว่า ได้ให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในคดีมาดำเนินคดีโดยเร็ว และถ้าเจ้าหน้าที่รพ.เลิงนกทาตรวจสอบพบว่า มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย จะต้องเพิ่มข้อหา</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.สมัคร ทองเหลือง รอง สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทภายในห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสือโก้ก ตรวจสอบพบเครื่องมือแพทย์ได้รับความเสียหาย ส่วนผู้ก่อเหตุยื่นรอมอบตัวอยู่ ชื่อ นายธนภฤติ อายุ 41 ปี ชาว ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี พร้อมของกลางมีดปังตอ 1 เล่ม ส่วนผู้บาดเจ็บชื่อ นายปรีดา อายุ 27 ปี ถูกฟันที่ไบหน้า 1 แผล อาการสาหัส เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งไปรับการรักษาต่อที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์พ่วงเสียหาย มูลค่าประมาณ 250,000 บาท</p>	
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>โรคซิฟิลิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส 3,080 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 40.42 อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา อายุระ 25-34 ปี ร้อยละ 24.48 เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ จึงได้สั่งการให้พ.สสจ.เฝ้าระวังสถานการณ์โรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค โดยสธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการพัฒนาระบบบริการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนำไปใช้ดูยางอนามัยทุกครั้งและสวมถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ หญิงตั้งครรภ์ ต้องฝากครรภ์ในระยะที่กำหนดและรับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสพร้อมสามี เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อของโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือ การสวมถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ส่วนที่พบโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากช่วงอายุนี้เป็นกลุ่มนักเรียนหรือเพิ่งเริ่มทำงาน บางคนยังไม่เข้าใจวิธีป้องกันตัวเอง รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และอีกปัจจัยพบว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์มีในช่วงอายุน้อยลง ส่วนการพบโรคซิฟิลิสในเด็กแรกเกิด การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ มารดาต้องรีบฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ เพราะหากพบเชื้อจะได้รับทำการรักษา</p> <p>-กล่าวว่า มีข้อมูลว่า การใช้ถุงยางอนามัยลดลงทุกกลุ่ม ครึ่งปีแรกของปี 2561 มีผู้ซื้อถุงยางลดลง 2.8% ส่งผลให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ป่วยหลายคนมีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ไม่รู้ตัวว่าเป็นพาหะและไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขและให้ความรู้อย่างเร่งด่วน</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ	<p>เตือนบริโภคเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-14 เม.ย. 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ 42 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา 35-44 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เห็ดระโงกพิษ ซึ่งคล้ายกับเห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ห่านที่กินได้ แต่เห็ดระโงกพิษจะมีก้านสูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ ยังมีเห็ดป่าที่มีพิษรุนแรง คือ เห็ดเมือกไครเหลือง ซึ่งประชาชนมักสับสนกับเห็ดขิง โดยชนิดที่เป็นพิษจะมีเมือกปกคลุมและมีสีดอกเข้มกว่า อาการหลังรับประทานเห็ดพิษจะคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอุจจาระเหลว การช่วยเหลือเบื้องต้นคือ กระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียน โดยดื่ม น้ำ 1-2 แก้ว หรือดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือแกง แล้วล้วงคอให้อาเจียน จากนั้นรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์</p>	
ข่าวสด	<p>ครีมหน้าขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. จับครีมกวนเอง "ครีมหมี ปริญา" ใน จ.หนองคาย ที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหลงเชื่อซื้อมาใช้แล้วได้รับความเสียหาย โดยยังมีแหล่งผลิตครีมนี้อยู่อีกมากในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีอันตรายมากเพราะพิษของสารปรอทมีผลกระทบต่อหลายระบบของร่างกาย</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันฯ ได้ตรวจสอบสารอันตรายในเครื่องสำอางจากผู้ป่วย และจากการซื้อขายผ่านตลาดนัดและตลาดออนไลน์ ระหว่างปี 2561-2562 จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่าครีมหน้าขาว มีสารอันตรายถึงร้อยละ 25 โดยพบสารปรอทบอยที่สุด รองลงมาคือ สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ พิษของสารปรอทต่อร่างกาย คือ 1.พิษต่อผิวหนัง 2.พิษต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการสั่น ปลายประสาทอักเสบ การทรงตัวผิดปกติ ชักกระตุก ซึมเศร้าหรือเกิดประสาทหลอน 3.พิษต่อดับและไต ทำให้เกิดภาวะตับและไตอักเสบได้ในระยะยาว 4.พิษต่อระบบเลือด ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง และ 5.หากใช้ระหว่างตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงทำให้ทารกสมองพิการและปัญญาอ่อนได้</p>	
ข่าวสด	<p>เพิ่มทักษะดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กรมฯ จึงพัฒนาทักษะการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานของพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญ</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับ Geriatric Education & Research Institute (GERI) และ Kho Teck Paut Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดอบรมทักษะสำหรับพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในประเทศไทย 5 รุ่น เพื่อให้เป็นผู้ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการ</p>	
อัมรินทร์ทีวี	<p>ผลกระทบคล้ายกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ว่า น้องสาวเข้าทำศัลยกรรมเลเซอร์โหนกแก้มและคางที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านรัชดา-ห้วยขวาง เกิดภาวะสมองขาดออกซิเจนจากการวางยาสลบขณะผ่าตัด ซึ่ง 3 วันแรกค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท คลินิกจ่ายทั้งหมด จากนั้นกำหนดจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยวันละ 30,000 บาท และชำระทุก 3 วัน หลังผ่านไป 2 สัปดาห์ คลินิกไม่รับผิดชอบอีก จนถึงวันนี้กว่า 1 เดือนยังไม่ได้รับการติดต่อใกล้เคียงแต่อย่างใด ทำให้ค่างค่ารักษาพยาบาลกว่า 1 ล้านบาท</p> <p>ด้าน น.ส.ชนาพร ผ่องมณี อายุ 33 ปี เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก เปิดเผยว่า ทราบจากพยานว่าก่อนเข้าผ่าตัด เอเจนซี่ที่พามาทำศัลยกรรมแอบพาผู้เสียหายไปกินอาหารและดื่มยาจีน แต่ไม่ได้แจ้งให้คลินิกทราบ ส่วนเรื่องการรักษาพยาบาล ครั้งแรกชำระไปกว่า 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือยังคงค้างเนื่องจากอยู่ระหว่างรพ.ทำเอกสารลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>แพทย์เสพยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุ นายสิปป์วิษญ์ พันเดช พลัดตกจากคอนโดฯหรู ในซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ เสียชีวิต ตรวจสอบบนห้องพักพบชาย 2 คน พร้อมของกลางไอซ์หนัก 5 กรัม และเข็มฉีดยาใช้แล้ว จำนวนหนึ่ง โดยจากการสอบปากคำ นพ.ศิริ ธรรมพิทักษ์ อายุ 32 ปี และนายบุญฤทธิ์ รักรวงศ์ อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายสิปป์วิษญ์ แต่รับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง โดยบช.ปส.ได้ประสานงานขอข้อมูลจากตำรวจ สน.ทองหล่อ เพื่อสอบสวนขยายผลหาเครือข่ายแก๊งหมอยาเสพติดรายนี้ด้วย</p> <p>นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า ต้องรอรายละเอียดจากตำรวจก่อน การเสพยาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากเป็นแพทย์ต้องมีการสอบจริยธรรมด้วย แต่ต้องรอให้กระบวนการตัดสินตามกฎหมายสิ้นสุดก่อน</p> <p>-กล่าวถึงกรณีนี้ว่า แพทย์เป็นอาชีพคนให้ความเชื่อถือ ฉะนั้นใครทำตัวเสื่อมเสียควรไปประกอบอาชีพอื่น ส่วนแพทยสภา ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างค่อยเป็นค่อยไป พอประชาชนลิ้มจะได้ตัดสินได้ง่าย ไม่ต้องทนฝันกระแส</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>บทบรรณาธิการ</p>	<p>ปัญหาอัตราเพิ่มประชากรต่ำ</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาประชากรน้อยเกินไปมา 4-5 ปีแล้ว เพราะในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มเพียงร้อยละ 4.53 เท่านั้น รัฐบาลชุดใหม่ต้องให้ความสนใจในการเพิ่มจำนวนของประชากรโดยเร็ว ก.กลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ ก.มหาดไทย ก.การต่างประเทศ ก.แรงงาน ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข และก.การพัฒนาสังคมฯ ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา เพราะจะมีผลมากต่อการขาดแคลนกำลังคนของชาติในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต</p>	<p>-</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โซว์นวด</p> <p>-เสนอภาพข่าว การแสดงนวดแผนไทยพร้อมกัน 67 คู่ ในงาน"WORLD SPA AND WELLNESS ASIA 2019 Thailand Global Wellness Destination" โดยกรม สบส. ร่วมกับ Asia Pacific Spa & Wellness Coalition จัดขึ้นเพื่อประกาศศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ที่ จ.ภูเก็ต</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคหูดับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลกรณีมีประชาชนใน จ.แพร่ และ จ.น่าน เข้ารับการรักษาที่รพ. และมีบางรายเสียชีวิต หลังจากกินแหนมหมูดิบ หมูป่าดิบ ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคหูดับ เกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus suis มักพบในเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมูที่เป็นโรค จากข้อมูลสำนึกโรคระบาดวิทยา พบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 พ.ค. 2562 มีผู้ป่วยแล้ว 113 ราย จาก 22 จังหวัด และเสียชีวิต 15 ราย โรคนี้สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ 1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในและเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา 2.การบริโภคเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีเชื้อ แนะนำให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนจนเนื้อไม่มีสีแดง</p>	<p>-</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์</p>	<p>ระบบสำรองยาต้านพิษอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามารธิบดี เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดทำโครงการเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษ ตั้งแต่ปี 2553 โดยความร่วมมือของ สธ. อภ. สปสช. และรพ.รามารฯ ครอบคลุมยากำพร้าและต้านพิษ 16 รายการ แต่ละปีมีผู้ป่วยได้รับประโยชน์ 200-300 คน และช่วยให้สามารถวางแผนด้านงบประมาณได้ เช่น การจัดซื้อเซรุ่มแก้พิษงูลดลงร้อยละ 60 ผู้ป่วยเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น และสภากาชาดไทยมีเซรุ่มเหลือพอเพื่อขายให้กับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมให้กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดทำระบบคลังยา กระจาย และจัดส่งยาเชื่อมโยงกัน ภายใต้โครงการริเริ่มการจัดหายาต้านพิษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (iCAPS :Initiation for Coordinated Antidotes Procurement in the South-East Asia region)</p>	<p>-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ล่าสุด ได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เพื่อให้พิจารณาผลักดันเรื่องนี้ โดยให้ สปสช. และ อภ. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลความต้องการจากประเทศต่าง ๆ เพื่อวางแผนบริหารจัดการกระจายยา และขอให้สนับสนุนงบฯ จัดทำเว็บไซต์ iCAPS เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการดำเนินโครงการต่อไป โดยระยะแรกจะเริ่มต้นที่กลุ่มยาต้านพิษ 8 รายการ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์, ไโดเมอร์, เกลือแคลเซียม, ดีเพนิซิลลามีน, ซัคซิเมอร์, โซเดียมไนไตรท์, โซเดียมไทโอซัลเฟต และเมทิลีนบลู</p>	
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ปัญหาท้องไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รอง ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ให้ความเห็นกรณีเด็กหญิงอายุ 15 ปี คลอดลูกแล้วนำไปฝังดิน ว่า เหตุการณ์ในลักษณะเป็นผลจากการที่สังคมไทยยังไม่มีทางเลือกที่มากพอให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สาเหตุจากสังคมไทยมีทัศนคติต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ของเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในเชิงลบ รวมถึงไม่ได้เตรียมตัวเด็กให้ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ในปี 2560 จ.ลำปาง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่ำกว่า 25 ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี 1,000 คน เช่นเดียวกับ จ.ลำพูน และแพร่ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนทำหน้าที่เชื่อมประสานความร่วมมือ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ตั้งแต่ ปี 2557 ทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง ประสบความสำเร็จ อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลงจาก 28 ต่อพันประชากร เหลือ 19.7 ต่อพันประชากร ซึ่งน้อยที่สุดของประเทศ</p> <p>ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จุดแข็งของลำปางคือ มีกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง เป็นกลไกเชื่อมประสาน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ</p>	
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ระบบสาธารณสุขของไทย</p> <p>-เสนอบทความว่า กสทช.มีแผนนำเทคโนโลยี 5จี มาใช้ในระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลเชื่อมโยงกับรพ.สต. เพื่อทำการรักษาพยาบาล 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน โดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้อนุมัติงบ 18.8 ล้านบาท ท้าระบบรักษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง "Telehealth" รักษาสุขภาพนักโทษ นำร่องที่เรือนจำเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำ จ.เชียงราย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เท่าเทียมกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 24 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ หากทุกหมู่บ้านในประเทศไทยสามารถใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทั้งหมด จะช่วยให้เกิดระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณสุขของรัฐบาลได้ถึง 38,000 ล้านบาทต่อปี</p>	
<p>สยามรัฐ</p>	<p>การทดลองวัคซีนเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการทดลองโครงการ RV144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ที่ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี 16,000 คน ได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้อให้สูงขึ้นได้และลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2 ทำให้โลกต้องค้ความรู่มากขึ้นและมีความหวังที่จะพัฒนาวัคซีน ปัจจุบัน สธ.เตรียมข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยในกลุ่มชายรักชายในพื้นที่ จ.ราชบุรีและนครราชสีมา</p> <p>ด้าน ศ.พญ.พรรณิ ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า งานวิจัยของไทยนับว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในระดับโลก หวังว่าผู้เกี่ยวข้องในประเทศจะให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและต่อยอดต่อไปในทุกด้าน</p>	
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว รายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>กว่า 3 เท่าในระยะ 30 ปีข้างหน้า จากประมาณ 50 ล้านคน เป็น 152 ล้านคนในปี 2593 ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง องค์การอนามัยโลกจึงได้ออกคู่มือแนะนำวิธีการลดความเสี่ยงเกิดโรคอัลไซเมอร์เป็นครั้งแรก ซึ่งให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เพิ่มความเสี่ยง และแนะนำให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดีที่สุดคืออาหารสไตส์เมดิเตอร์เรเนียน (กรีก สเปน และอิตาลีภาคใต้) เลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และควบคุมน้ำหนักร่างกาย</p>	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch